

Tuổi trẻ hải ngoại cứu nạn cho tù nhân lương tâm

Tác Giả: Nguyễn Huy/Ngái Việt
Thứ Hai, 09 Tháng 4 Năm 2012 06:05

“Số hy sinh của họ hôm nay sẽ làm cho đất nước được vinh quang ngày mai.”

WESTMINSTER (NV) - Một buổi lễ cứu nạn cho các tù nhân lương tâm ở Việt Nam vừa được Đoàn Thanh Niên Phật Tử chùa Diệu Ngộ, Westminster, và Phong Trào Tuổi Trẻ Yêu Nước hải ngoại tổ chức tại chùa hôm Chủ Nhật.



Hai bên trẻ đi đêm Tuổi Trẻ Yêu Nước phát biểu về ý nghĩa buổi lễ cứu nạn cho các tù nhân lương tâm. (Hình: Nguyễn Huy/Ngái Việt)

Phát biểu trong dịp văn khai mạc, cô Ngọc Phương Nam, trưởng ban tổ chức, bày tỏ: “Khi đất nước lâm nguy, bao giờ cũng xuất hiện ngay những anh hùng đứng lên để bảo vệ tổ quốc và dân tộc. Đất nước Việt Nam đang bị cai trị bởi những Cộng Sản khi nào đất nước không ra khỏi cảnh đói nghèo, lạc hậu. Nay trước mặt những bành trướng của Trung Cộng, những người cộng quyên của đảng CSVN là như những hèn yếu cam chịu trước tham vọng bành trướng của Trung Cộng.”

“Trong nước, với sự tranh đấu không ngừng nghỉ của Hòa Thành Đảng Thích Quảng Đức, Linh Mục Nguyễn Văn Lý và nhiều nhân sĩ trí thức tận tâm năm nay, đất nước thì tuổi trẻ trong nước đã đứng dậy tiếp bước dù phải chịu những đàn áp, bắt bớ, giam tù không cho cá nhân mình mà cả gia đình thân quyến cũng bị bắt hèn theo. Chúng tôi là những Phật tử trong Gia Đình Phật Tử Diệu Ngộ và cũng là đoàn viên của Phong Trào Tuổi Trẻ Yêu Nước trên khắp thế giới, hôm nay tổ chức buổi lễ cứu nạn cho các tù nhân lương tâm này để yếm trả tình thân tranh đấu của các bên trẻ trong nước. Xin được cảm ơn đức quý đức ông hoàng đã đến tham dự. Đức biết với thầy Thích Viên Lý đã hỗ trợ, thúc đẩy chúng tôi tổ chức buổi lễ này,” cô Ngọc Phương Nam nói tiếp.

Tiếp đó, hai bên trẻ trong Phong Trào Tuổi Trẻ Yêu Nước hải ngoại là Hoài Hoàng và Nguyễn Phước, thay mặt tuổi trẻ hải ngoại tôn xưng Hòa Thành Đảng Thích Quảng Đức và tình thân đấu tranh

Tuổi trẻ hỡi người công nhân cho tù nhân lao động tâm

Tác Giả: Nguyễn Huy/Nguyễn Việt
Thứ Hai, 09 Tháng 4 Năm 2012 06:05

Chị Linh Mộc Nguyễn Văn Lý cùng những bạn trẻ đang phôi chu những công hình trong ngục tù Công Sản, chỉ vì đã dám đứng lên bảo vệ những phẩm đức và bí ẩn mà nhà cầm quyền CSVN đã nhúng cho Trung Quốc.

Tiếng hát trong các bài hát của nhạc sĩ Việt Khang như những tiếng vọng của tình thân tranh đấu của Hòa Thành Nguyễn Thích Quang Đức, Linh Mộc Nguyễn Văn Lý, tiếng nói đòi dân chủ, đòi nhân quyền của Blogger Điểu Cày, Bùi Thị Minh Hằng, Hoàng Nhật Thông, Trần Huỳnh Duy Thức, kẻ sĩ Trẻ Nguyễn Minh Nguyễn... Họ đã hy sinh hạnh phúc riêng tư cho quyền lợi của dân tộc của đất nước, của mọi người. Những sự hy sinh của họ đã đánh động lòng tâm nhân loại, là nguyên nhân chính cho phong trào người Việt ký thỉnh nguyện thư rầm rộ tranh đấu cho nhân quyền và qua.

Buổi công nhân cho những tù nhân lao động tâm trí trong những hôm nay chỉ cần làm cho những nhà tranh đấu trong những yên tâm rằng họ không cô đơn mà hàng triệu người Việt hỡi người đang đứng sau lưng họ.

Tiếp nối các bạn trẻ, Hòa Thành Nguyễn Thích Viên Lý, từng thi ký Văn Phòng II Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thành Phố Hồ Chí Minh và là viên chức chùa Điểu Ngưu, cũng lên bầy tỏ.

Hòa Thành Nguyễn nói: “Những gì chúng tôi nói và chúng tôi làm, chùa Điểu Ngưu cũng như Văn Phòng II Viện Hóa Đạo đã làm trong thời gian qua. Những điều đáng nói hôm nay là Phong Trào Tuổi Trẻ Yêu Nước. Chúng tôi xin cúi đầu nguyện phôi sự lớn mạnh của tuổi trẻ Việt Nam trong và ngoài nước. Sự lớn lao này chính là sự dấn thân của tuổi trẻ vào sự hy vọng của đất nước và dân tộc. Xin công nhân cho dân tộc và đất nước sớm có được tự do dân chủ và nhân quyền thực sự và công cho những nhà đấu tranh trong nước sớm đạt được thành công.”

Cũng trong dịp này, Linh Mộc Nguyễn Thanh phát biểu, những đức tin thời gian này, thời gian Phôi Sinh của Chúa sau những chu động những hình phôi đóng đinh trên thập giá của rỗi nhân loại, thì những sự hy sinh của các nhà tranh đấu trong nước sẽ làm phôi sinh ý thức tranh đấu cho mọi người dân để sớm giải phóng cho đất nước công nhân.

Linh Mộc Kiệt luận: “Sự hy sinh của họ hôm nay sẽ làm cho đất nước được vinh quang ngày mai.”

Tuổi trẻ hời hợt và công nhân cho tù nhân lao động tâm

Tác Giả: Nguyễn Huy/Ngái Viát

Thứ Hai, 09 Tháng 4 Năm 2012 06:05

Sau đó, Hòa Tháng Thích Viên Lý và Linh Mác Nguyễn Thanh cùng các đái đán hái đoàn có mặt lên trác bàn thờ tá quác đát trên sân kháu cùng làm lễ công nhân cho các nhà tranh đáu ở trong nác, các tù nhân lao động tâm đang bị tù ngục đáy ở trong các nhà tù của công nhân.

Ngoài các chức sắc tôn giáo và đáng háng, buổi lễ công nhân còn có sự tham dự của ông Trí Tá, phó thủ trưởng Westminster.

Buổi lễ công nhân đác kết thúc bằng một chương trình văn nghệ do Gia Đình Phật Tử chùa Đáu Ngá trình đán.